

ชื่อชุด “แนวทางการลดเครื่องตี้มแอลกอฮอล์ในชุมชน เพื่อสังคมมีสุขของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”

ชื่อเรื่อง โครงการแนวทางการพัฒนากลุ่มเครือข่าย ลดเหล้า อบต.หินโงม ต.หินโงม จ.หนองคาย

ประเด็นการเขียน	แนวการเขียน
<p>บทนำ</p>	<p>ความเป็นมาของแผนงาน/โครงการวิจัย</p> <p>ปัจจุบันการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ก่อให้เกิดปัญหาทางสุขภาพทั้งร่างกาย จิตใจ และสังคม โดยผลกระทบจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงตัวผู้บริโภคเท่านั้น ครอบครัว บุคคลรอบข้าง ชุมชน สังคมและประเทศ ต่างต้องได้รับภาระจากผลกระทบดังกล่าว ในปัจจุบันประเทศไทยมีการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากเป็นอันดับ 3 ของทวีปเอเชีย จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลกพบว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นสาเหตุของการเจ็บป่วยกว่า 60 โรค และในแต่ละปีประเทศไทยมีนักตี้มหน้าใหม่เพิ่มขึ้นประมาณ 2.5 แสนคน ซึ่งส่วนใหญ่ นักตี้มเหล่านั้นเป็นกลุ่มเด็กและเยาวชน โดยสามารถหาเครื่องดื่มได้ด้วยตนเอง (สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์, 2558)</p> <p>องค์การบริหารส่วนตำบลหินโงม อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย มีความต้องการดำเนินการลดปริมาณการตี้มแอลกอฮอล์ในชุมชน ซึ่งพื้นที่ อบต.หินโงม มีหมู่บ้านอยู่ในการปกครองจำนวน 8 หมู่บ้าน มีการดำเนินการจัดประชาคมหมู่บ้านในการวางแผนพัฒนา และพบปัญหาเกี่ยวกับ สถานการณ์ด้านการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่หมู่บ้าน ดงเจริญ หมู่ 3 มีจำนวนครัวเรือน 225 ครัวเรือน และมี ประชากรอยู่อาศัยจำนวน 672 คน (กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย : 2559) จากข้อมูล Tcnap และ Recap พบว่า จำนวนครัวเรือนที่มีสมาชิกในครัวเรือนตี้มแอลกอฮอล์จำนวน 154 ครัวเรือน ซึ่งคิดเป็น ร้อยละ 68.44 ของจำนวนครัวเรือนทั้งหมด และมีผู้ตี้มแอลกอฮอล์เป็นประจำ จำนวน 360 คน ซึ่งคิดเป็น ร้อยละ 53.57 (แบบสำรวจสถานการณ์การควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อบต.หินโงม :2559) นักตี้มส่วนใหญ่เป็นบุคคลที่มีครอบครัว และเป็นส่วนหนึ่งของสมาชิกในครัวเรือน ซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดปัญหาภายในครอบครัว ทั้งการทะเลาะวิวาทในครอบครัว ปัญหาเศรษฐกิจ ค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ปัญหาการใช้ความรุนแรงกับเด็กและสตรี ส่งผลให้เกิดความไม่มั่นคงและสุ่มเสี่ยงที่จะนำไปสู่การใช้ความรุนแรงที่เพิ่มขึ้น อีกทั้งอาจนำไปสู่การเกิดพฤติกรรมเลียนแบบของเยาวชน อันจะนำไปสู่ปัญหาอื่นๆต่อไป</p> <p>องค์การบริหารส่วนตำบลหินโงม ต.หินโงม จ.หนองคาย ได้ดำเนินการเพื่อควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 โดยนักปกครอง ผู้ใหญ่บ้าน และ อส.ม. ประจำ</p>

ประเด็นการเขียน	แนวการเขียน
	<p>หมู่บ้าน เข้าร่วมรณรงค์การลดการตี๋มเครื่องตี๋มแอลกอฮอล์อย่างต่อเนื่อง แต่กลับพบว่าจำนวนนักตี๋มไม่ได้ลดลงแต่กลับเพิ่มขึ้นในทุกๆปี</p> <p>จากความสำคัญดังกล่าวคณะผู้วิจัยจึงเห็นว่าควรมีการศึกษาการพัฒนากลุ่มเครือข่ายแนวร่วม “ลดเหล้า” อบต.หินโงม ตำบลหินโงม จังหวัดหนองคาย ขึ้น เพื่อลดปัญหาการตี๋มสุราของประชากรในชุมชน และเพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านการลดเหล้า ของ อบต.หินโงม ตำบลหินโงม จังหวัดหนองคายต่อไป</p>
วัตถุประสงค์	<ol style="list-style-type: none"> 1. เพื่อสร้างกลุ่มความร่วมมือในการแก้ปัญหาการบริโภคเครื่องตี๋มแอลกอฮอล์ 2. เพื่อได้วิธีการและเครือข่าย ในการลดเหล้าของ อบต.หินโงม
เป้าหมายของแผน / ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับของโครงการวิจัย	<ol style="list-style-type: none"> 1. ชุมชนได้แนวทางการสร้างความร่วมมือในการแก้ปัญหาการบริโภคเครื่องตี๋มแอลกอฮอล์ 2. ชุมชนได้กลุ่มและครอบครัวความร่วมมือเพื่อแก้ปัญหาการบริโภคเครื่องตี๋มแอลกอฮอล์ 3. ชุมชนได้แนวทางในการแก้ปัญหา ลดการตี๋มแอลกอฮอล์ในชุมชน
สถานการณ์	<p>สภาพของพื้นที่ก่อนดำเนินการวิจัยเป็นอย่างไร มีข้อมูล สถานการณ์ปัญหา หรือมีการนำใช้ข้อมูลของพื้นที่เป็นอย่างไร</p> <p>องค์การบริหารส่วนตำบลหินโงม อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย มีความต้องการดำเนินการลดปริมาณการตี๋มแอลกอฮอล์ในชุมชน ซึ่งพื้นที่ อบต.หินโงม มีหมู่บ้านอยู่ในการปกครองจำนวน 8 หมู่บ้าน มีการดำเนินการจัดประชาคมหมู่บ้านในการวางแผนพัฒนา และพบปัญหาเกี่ยวกับ สถานการณ์ด้านการบริโภคเครื่องตี๋มแอลกอฮอล์ในพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่หมู่บ้าน ดงเจริญ หมู่ 3 มีจำนวนครัวเรือน 225 ครัวเรือน และมี ประชากรอยู่อาศัยจำนวน 672 คน (กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย : 2559) จากข้อมูล Tcnap และ Recap พบว่า จำนวนครัวเรือนที่มีสมาชิกในครัวเรือนตี๋มแอลกอฮอล์จำนวน 154 ครัวเรือน ซึ่งคิดเป็น ร้อยละ 68.44 ของจำนวนครัวเรือนทั้งหมด และมีผู้ตี๋มแอลกอฮอล์เป็นประจำ จำนวน 360 คน ซึ่งคิดเป็น ร้อยละ 53.57 (แบบสำรวจสถานการณ์การควบคุมการบริโภคเครื่องตี๋มแอลกอฮอล์ อบต.หินโงม :2559) และพบว่ากิจกรรม ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหินโงม เช่นงานบุญประเพณี กีฬา มหรสพต่างๆที่จัดขึ้นตามเทศกาล และงานประจำปีของตำบล มีการนำเครื่องตี๋มแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบ นักตี๋มส่วนใหญ่เป็นบุคคลที่มีครอบครัวและเป็นส่วนหนึ่งของสมาชิกในครัวเรือน ซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดปัญหาภายในครอบครัว ทั้งการทะเลาะวิวาทในครอบครัว ปัญหาเศรษฐกิจ ค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ปัญหาการใช้ความรุนแรงกับเด็กและสตรี ส่งผลให้</p>

ประเด็นการเขียน	แนวการเขียน
	<p>เกิดความไม่มั่นคงและสุ่มเสี่ยงที่จะนำไปสู่การใช้ความรุนแรงที่เพิ่มขึ้น อีกทั้งอาจนำไปสู่การเกิดพฤติกรรมเลียนแบบของเยาวชนซึ่งมีทิศทางที่จะขยายผลสู่สังคมรุ่นใหม่โดยเฉพะอย่างยิ่งเยาวชนในวันเรียน อันจะนำไปสู่ปัญหาอื่นๆต่อไป</p>
<p>การออกแบบการทำงาน กระบวนการคิด วิธีทำงาน</p>	<p>แสดงให้เห็นถึงบทบาทหน้าที่ของสถาบันวิชาการและชุมชนท้องถิ่น (กระบวนการดำเนินงาน กลไก เครื่องมือ)</p> <p>นักวิจัยร่วมกันออกแบบการดำเนินงานวิจัยในพื้นที่ โดยการจัดให้มีคณะทำงานในรูปแบบโครงการเพื่อให้เกิดการทำงานในรูปแบบบูรณาการศาสตร์ในพื้นที่ดำเนินงานวิจัย นักวิจัยแต่ละโครงการต้องร่วมออกแบบและวางแผนการดำเนินงานวิจัยกับ 4 องค์ประกอบร่วมโครงการคือ เจ้าหน้าที่ อปท. ทีมงานวิชาการ(นักวิจัยของมหาวิทยาลัย) นักศึกษาร่วมโครงการ และบุคลากรในพื้นที่วิจัย(ผู้นำการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่) ดังนั้นจึงทำให้ทีมนักวิจัยมีการออกแบบวิธีการดำเนินงานวิจัยที่สอดคล้องกับการทำงานในแต่ละพื้นที่</p> <p>ในประเด็นการลดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีการออกแบบการดำเนินงานในพื้นที่คือ การจัดเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การศึกษาดูงานในพื้นที่แบบอย่าง การจัดกิจกรรมหนุนเสริมทีมพื้นที่ การร่วมประชุมสังเคราะห์ข้อมูล และการถอดบทเรียนร่วมกันกับบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกคนในโครงการ</p>
<p>บทบาท/คุณลักษณะสำคัญของนักวิจัยที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานวิจัยและพันธมิตรทำให้งานสำเร็จและปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จอื่น ๆ</p>	<p>- บทบาท/คุณลักษณะสำคัญของนักจัดการข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนาเชิงพื้นที่ (ในพื้นที่/หน่วยวิจัย) นักวิจัยเชิงพื้นที่ นักบริหารจัดการงานวิจัยเชิงพื้นที่ และที่ปรึกษาวิชาการวิจัยเชิงพื้นที่</p> <p>๑.นโยบายของผู้มีอำนาจรัฐโดยผู้ที่มีบทบาทมากที่สุดคือ นายกองค้การบริหารส่วนตำบล เนื่องจากเป็นผู้กำหนดนโยบายและแนวทางการทำงานสมาชิก พนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในการกำกับและขับเคลื่อนแนวคิดและวิธีการ รวมทั้งเป็นผู้สร้างขวัญและกำลังใจ ให้กับบุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง อำนวยความสะดวกในส่วนอื่น ๆ การดำเนินงานจะสำเร็จไม่ได้หากขาดความร่วมมือจากผู้บริหารสูงสุดในท้องถิ่น</p> <p>๒. ชุมชนต้องมีผู้นำการเปลี่ยนแปลง หมายถึง ผู้ประสานงาน นำแนวคิดสู่การปฏิบัติ วางแผน สร้างทีมงาน สานประโยชน์ ซึ่งต้องมีคุณลักษณะภาวะผู้นำอย่างสมบูรณ์ กล่าวคือมีความรู้ ความสามารถ มีความอดทน เสียสละ กล้าคิด กล้าทำ กล้านำ และกล้าที่เปลี่ยนแปลง สิ่งสำคัญคือเป็นบุคคลสาธารณะของชุมชน ท้องถิ่นที่มีพื้นฐานความมุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนาและสามารถดำเนินงานในพื้นที่ได้อย่างต่อเนื่อง เช่น ผู้ประสานงานระดับท้องถิ่น ของ อบต.หินโงม คุณชไมพร ไวยวัฒน์ และคุณครู อรรถพร ทองจีน ของโรงเรียนหินโงมวิทยา</p> <p>๓. ชุมชนต้องมีสถานการณ์ปัญหาาร่วมกัน เช่น สูญเสียบุคคลที่ตนรักซึ่งมีสาเหตุเนื่องมาจากแอลกอฮอล์ เช่นอุบัติเหตุ ถูกทำร้ายร่างกายและจิตใจ ปัญหาใช้</p>

ประเด็นการเขียน	แนวการเขียน
	<p>ความรุนแรงต่อครอบครัว ยาเสพติด จึงเป็นส่วนสำคัญที่จะผลักดันนโยบาย แนวคิด ร่วมกันระหว่างชุมชนเพื่อเป็นการจัดการปัญหาและส่งผลอย่างเป็นรูปธรรม</p> <p>๔. ชุมชนต้องมีการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาโดย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จึงเป็นวิถี แห่งความต่อเนื่องและสร้างพลังให้กับชุมชน</p> <p>๕. ชุมชนต้องการประชาสัมพันธ์ และมีการจัดกิจกรรมกระตุ้นอย่างต่อเนื่อง จนเกิดเป็นพันธสัญญาทางใจ จนกระทั่งค่อยๆหลีกห่างจากแอลกอฮอล์ในที่สุด</p>
<p>ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น (วัดได้และประเมินได้)</p>	<p>๑. ตำบลหินโงม มีประกาศเกี่ยวกับงานศพปลอดเหล้าปลอดอบายมุข และมี กติกาในการจัดกิจกรรมห้ามมีแอลกอฮอล์ ในงานบุญประเพณี ซึ่งเป็นกฎกติกา ร่วมกัน</p> <p>๒. โรงเรียนได้ร่วมกับเครือข่ายพระสงฆ์ เช่น ลด ละ เลิกเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ในวันเข้าพรรษา ออกพรรษา มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน.70 คน และมี ผู้ลด ละเลิกได้ จำนวน 65 คน</p> <p>๓. การส่งเสริมให้สถานศึกษา มีกิจกรรมเรียนรู้ภัยจากแอลกอฮอล์ มีการจัด กิจกรรมเพื่อแก้ปัญหากลุ่มเสี่ยง โดยใช้คณะกรรมการนักเรียนร่วมรณรงค์ กิจกรรม กีฬา และชมรมจิตอาสา เพื่อขยายผลสู่ผู้ปกครองในชุมชน มีผู้เข้าร่วมโครงการและ กิจกรรมจำนวน ๗๐ คน</p> <p>๔. เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของภาครัฐ (อบต) เป็นแกนนำในการรณรงค์ลด ละ เลิก ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์</p> <p>๕. มีการออกข้อประกาศข้อบังคับร่วมกันในทุกหมู่บ้าน เกี่ยวกับเรื่องการดื่ม แอลกอฮอล์ในสถานที่สาธารณะ และงานประเพณี ต่างๆ</p> <p>๖. งานบุญประเพณี ถือเป็นข้อปฏิบัติและรับรู้ร่วมกันว่าไม่มีแอลกอฮอล์ โดย ปฏิบัติกันทั่วไป</p> <p>๗. ไม่มีเหตุทะเลาะวิวาทในชุมชนเกิดขึ้น เช่นงานกีฬา งานบุญบั้งไฟ เนื่องจากมีกติกาชุมชนกำกับ</p>
<p>รูปธรรมความสำเร็จ</p>	<p>(Outcome) เช่น นวัตกรรมหรือองค์ความรู้เด่นของแผนงาน/งานวิจัย</p> <p>นวัตกรรมการลดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในชุมชน คือ วิธีการบริหารจัดการตนเอง ของชุมชนเพื่อการลดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยตำบลหินโงมมีแนวทางในการ ลดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ดังนี้</p> <p>แนวทางที่ 1 กิจกรรมการรณรงค์บูรณาการร่วมกับแผนปฏิบัติการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหินโงม</p> <ul style="list-style-type: none"> -รณรงค์ในกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในตำบลหินโงมด้านยาเสพติด -รณรงค์ในกิจกรรมอบรมผู้สูงอายุโครงการพัฒนาส่งเสริมสุขภาพ

ประเด็นการเขียน	แนวการเขียน
	<p>ผู้สูงอายุตำบลหินโงม</p> <ul style="list-style-type: none"> -กิจกรรมประเพณี งานบุญบั้งไฟ ตำบลหินโงม -จัดกิจกรรมรณรงค์ลดเมาเพิ่มสุข งดเหล้าเข้าพรรษา -งานบุญ งานเซิ้ง งดเหล้าและแอลกอฮอล์ <p>แนวทางที่ 2 กิจกรรมเชิงรุกโดยขับเคลื่อนผ่านสถานศึกษา</p> <ul style="list-style-type: none"> - กลยุทธ์ขับเคลื่อนผ่านคณะกรรมการนักเรียนเยาวชนต้นแบบ คิดดี ทำดี - กลยุทธ์ขับเคลื่อนผ่านโครงการ งดเหล้า งดบุหรี่เพื่อชีวิตที่สดใส - กลยุทธ์ขับเคลื่อนผ่านกิจกรรมกีฬาและจิตอาสานักเรียน
<p>สิ่งที่ผู้ดบังเกิด/ประโยชน์ และคุณค่าตามศาสตร์พระราช</p>	<p>ผลจากการดำเนินงานพบว่าชุมชนท้องถิ่น มีการดำเนินงานและเกิดคุณค่าตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดังนี้</p> <p>เงื่อนไขด้านความรู้ ชุมชนท้องถิ่นได้มีการสร้างความรู้ของตนเอง ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมและประชาคม รวมทั้งใช้ภูมิปัญญาและทุนทางสังคมของท้องถิ่น ส่งผลให้เกิดความรู้ของชุมชน เช่น</p> <p>มีกฎกติกา และระเบียบเกี่ยวกับการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่จัดทำขึ้นร่วมกันของชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหาเช่นกิจกรรม งานบุญงานประเพณีปลอดเหล้า และโรงเรียนขับเคลื่อนเยาวชนต้นแบบปลอดเหล้า</p> <p>เงื่อนไขด้านคุณธรรม มีผู้นำต้นแบบซึ่งเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ เป็นต้นแบบด้านการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เทคนิคการปฏิเสธวงเหล้า เรียนรู้แนวคิด หลักการ การขับเคลื่อนของผู้นำต้นแบบเป็นแนวทางพัฒนาตนเองสู่การเลิกดื่มแอลกอฮอล์และการเป็นนักรณรงค์สู่การขับเคลื่อนการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์</p> <p>คุณธรรมที่เกิดจากผู้นำ อาทิเช่นความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ การเป็นแบบอย่าง ความเสียสละ ความอดทน ความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น ความรัก ความเมตตา การให้โอกาส การช่วยเหลือ ซึ่งคุณธรรมนั้นเกิดกับนักวิจัยและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกระดับ จึงสามารถขับเคลื่อนกิจกรรมได้อย่างสัมฤทธิ์ผล เป็นการหลอมรวมแบบค่อยเป็นค่อยไป เข้าใจปัญหา และมีการใช้ปัญญาร่วม ปัญญาร่วมเกิดการกระบวนการมีส่วนร่วม ประชุม ประชาคม เพื่อการจัดการปัญหา ความยั่งยืนในการรณรงค์เรื่องแอลกอฮอล์จำเป็นต้องส่งต่อเยาวชนต้นแบบ (สภาเด็กและเยาวชน) สู่ชุมชนปลอดเหล้าที่ยั่งยืน เยาวชนต้องเรียนรู้ เข้าใจ เรียนรู้จากกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน กลุ่มสภาเด็กและเยาวชนมีเทคนิคการสื่อสาร เฝ้าระวัง การให้คำปรึกษาเพื่อนช่วยเพื่อน จากปัญหาการดื่มสุรา สร้างเครือข่ายของกลุ่มสภาเด็กและเยาวชนในระดับโรงเรียน และ</p>

ประเด็นการเขียน	แนวการเขียน
	<p>ขยายผลสู่ระดับตำบลต่อไป การมีร้านค้าต้นแบบ ทำให้เห็นความพอประมาณ ไม่โลภ ไม่หากินกับอบายมุข ความทุกข์ร้อนของผู้อื่น เป็นพื้นฐานของคุณธรรม และความสุขในการอยู่ร่วมกันของสังคมแห่งอนาคต ผลจากการดำเนินงานในชุมชน พบว่ามีความสุขเพิ่มขึ้น เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการศึกษาดูงานกับเครือข่าย</p>
<p>จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา</p>	<p>จุดเด่น คือ ท้องถิ่นและชุมชนได้รูปแบบและแนวทาง เพื่อการจัดการชุมชนลดแอลกอฮอล์ ที่เป็นไปตามที่มาของปัญหา และบริบทของพื้นที่ มีการนำใช้ภูมิปัญญา และทรัพยากรของท้องถิ่น ในทุกระดับ ซึ่งความสำเร็จจะต้องประกอบไปด้วย ๔ องค์ประกอบหลักคือ</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ผู้นำชุมชน (ผู้นำระดับนโยบาย เช่น นายก อบต. /ผู้อำนวยการโรงเรียน) ๒. ผู้นำการเปลี่ยนแปลง(ผู้นำโดยธรรมชาติ มีภาวะผู้นำ) ๓. ปัจจัยด้านสถานการณ์ปัญหาาร่วมกัน(สถานการณ์ปัญหาของส่วนรวมที่ส่งผลกระทบต่อคนส่วนใหญ่ เป็นตัวผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการขับเคลื่อน) ๔. การใช้ทรัพยากรของชุมชน (คนในพื้นที่ ภาครัฐ ภูมิปัญญา) เครือข่ายความสัมพันธ์ในท้องถิ่น <p>จุดที่ควรพัฒนา</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. บุคลากรในการขับเคลื่อนของท้องถิ่น ผู้ประสานงาน อบต.ไม่เพียงพอ มีจำนวนน้อย ซึ่งอบต.หินโงม มีเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการร่วม ๑ คน ซึ่งปฏิบัติงานหลายหน้าที่ ทำให้การดำเนินงาน ขาดความเข้มแข็ง ไม่ต่อเนื่อง การเชื่อมต่อชุมชน และนโยบายสู่การปฏิบัติเป็นไปได้ยาก ๒. การวางแผนงานเพื่อการดำเนินงาน ในปฏิทินขององค์การบริหารส่วนตำบล ควรมีการสร้างแผนรองรับ เพื่อการพัฒนาและขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม และต่อเนื่อง
<p>แนวทางการพัฒนาต่อเนื่อง</p>	<p>- สิ่งที่ต้องทำต่อในโครงการหลังจากสิ้นสุดโครงการเพื่อต่อยอดขยายผล</p> <p>การสร้างเครือข่ายชุมชนปลอดภัยและงานบุญประเพณีปลอดภัย โดยการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ และใช้กิจกรรมส่งเสริมเพื่อการขยายผล บรรจุเป็นภาระหลักในแผนการพัฒนาชุมชน เพื่อสังคมมีสุข ด้านสุขภาวะ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลหินโงมในปีต่อไป</p>
<p>บทสรุปการดำเนินงาน</p>	<p>- ส่วนที่ 1 สรุปภาพรวมผลการสังเคราะห์ระบบบริหารงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์ของแผนงานวิจัย (research mapping research project และ public policy)</p> <p>1. ระดับนักวิจัยร่วมกันออกแบบการดำเนินงานวิจัยในแต่ละพื้นที่ดำเนินการ โดย</p>

ประเด็นการเขียน	แนวการเขียน
	<p>การจัดให้มีคณะทำงานในรูปแบบชุดโครงการเพื่อให้เกิดการทำงานในรูปแบบบูรณาการศาสตร์ในพื้นที่ดำเนินงานวิจัย นักวิจัยแต่ละโครงการต้องร่วมออกแบบและวางแผนการดำเนินงานวิจัยกับ 4 องค์ประกอบร่วมโครงการคือ เจ้าหน้าที่ อปท. ทีมงานวิชาการ(นักวิจัยของมหาวิทยาลัย) นักศึกษาร่วมโครงการ และบุคลากรในพื้นที่วิจัย (ผู้นำการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่) ดังนั้นจึงทำให้ทีมนักวิจัยมีการออกแบบวิธีการดำเนินงานวิจัยที่สอดคล้องกับการทำงานในแต่ละพื้นที่</p> <p>โดยชุมชนที่เป็นพื้นที่ศึกษานี้มีการซื้อขายเครื่องตี๋มแอลกอฮอล์กันทั่วไป งานบุญประเพณีก็มีการเลี้ยงด้วยเครื่องตี๋มแอลกอฮอล์ ซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดปัญหาภายในครอบครัว ทั้งการทะเลาะวิวาทในครอบครัว ปัญหาเศรษฐกิจ ค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ปัญหาการใช้ความรุนแรงกับเด็กและสตรี ส่งผลให้เกิดความไม่มั่นคงและสุ่มเสี่ยงที่จะนำไปสู่การใช้ความรุนแรงที่เพิ่มขึ้น อีกทั้งอาจนำไปสู่การเกิดพฤติกรรมเลียนแบบของเยาวชนซึ่งมีทิศทางที่จะขยายผลสู่นักตี๋มหน้าใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนในวันเรียน อันจะนำไปสู่ปัญหาอื่นๆต่อไป จนทำให้ผู้นำชุมชน อบต.ร่วมกับโรงเรียน วัด ร่วมกันการออกแบบการดำเนินงานในพื้นที่คือ การจัดเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดกิจกรรมหนุนเสริม การศึกษาดูงาน การร่วมสังเคราะห์ข้อมูล นำสู่การปฏิบัติ เกิดเครือข่ายชุมชนจัดการตนเองด้านการลดเครื่องตี๋มแอลกอฮอล์ ได้แก่ โรงเรียน และองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมกันรณรงค์อย่างต่อเนื่อง มีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. งานบุญประเพณีจะต้องขึ้นป้ายงานบุญปลอดเหล้า 2. กิจกรรมงานบุญ ประเพณีมีกติกาการควบคุมเครื่องตี๋มแอลกอฮอล์ 3. ไม่มีเหตุทะเลาะวิวาทในชุมชนเกิดขึ้นระหว่างการจัดงานประเพณี 4. มีเครือข่ายเยาวชนงดเหล้า เฝ้าระวัง ซึ่งถูกขับเคลื่อนผ่านโรงเรียนหินงมวิทยา